



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางวิชนี เหมือนดาว	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๖๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๖๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวนระรินทร์ พันทุม	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายตราวุฒิ สนธิแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางวิชนี เหมือนดาว
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๖๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔) - ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ เป็นเวลา ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๒๘๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๘
๓. อื่นๆ(ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางวิชนี เหมือนดาว

ตำแหน่งที่จะรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๖๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมทอนซิล

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๕ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๒๐ ปี สถานภาพสมรส โสด มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บคอ มีเสมหะ มีก้อนที่คอ จากการซักประวัติพบว่า ๑ ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก อ่อนเพลีย ต่อมทอนซิลอักเสบ อาการเป็นๆ หายๆ เดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง รับประทานยาอาการไม่ดีขึ้น แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นทอนซิลอักเสบเรื้อรัง จึงรับไว้รักษาที่หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และได้ทำการผ่าตัดต่อมทอนซิล ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขณะให้การพยาบาลพบปัญหา ก่อนผ่าตัด ๒ ปัญหา ขณะผ่าตัด ๕ ปัญหา และหลังได้การผ่าตัด ๖ ปัญหา ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ทำให้ผลการผ่าตัดและการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนทั้งก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และกลับบ้าน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การประดิษฐ์หมอนรองขาหยั่งในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. สามารถป้องกันอันตรายจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำขึ้นขาหยั่ง

๒. เพื่อให้แพทย์ทำผ่าตัดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ไม่เกิดอุบัติเหตุ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำขึ้นขาหยั่ง

๒. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์